

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.4 บริษัทได้นำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า และแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
<p>การรับรู้เบี่ยงประกันภัยรับ</p> <p>บริษัทให้บริการรับประกันภัยให้กับผู้ถือกรมธรรม์จำนวนมากจากการรับประกันภัยโดยตรง การรับประกันภัยผ่านตัวแทนหน้า และการรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัยต่อ ซึ่งมีลักษณะของเอกสารประกอบรายการที่แตกต่างกันไป บริษัทรับรู้เบี่ยงประกันภัยรับเป็นรายได้ตั้งแต่วันที่เริ่มคุ้มครองตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีขั้นตอนการพิจารณาการรับประกันภัยซึ่งวันที่อนุมัติการรับประกันภัยอาจแตกต่างจากวันที่เริ่มคุ้มครอง</p> <p>ทั้งนี้ เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ การรับรู้รายได้ค่าเบี่ยงประกันภัยรับถูกต้องตรงตามรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่</p> <p>บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชี เรื่อง การรับรู้รายได้และรายละเอียดรายได้จากการรับประกันภัยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 และข้อ 21 ตามลำดับ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เบี่ยงประกันภัยรับ • ทดสอบการออกแบบและปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เบี่ยงประกันภัยรับ • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับรู้รายได้เบี่ยงประกันภัยรับในช่วงก่อนและหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยพิจารณาวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ว่ามีกรรับรู้รายการเบี่ยงประกันภัยรับในงวดบัญชีที่เหมาะสม - การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้เบี่ยงประกันภัยรับ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
<p>สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการตั้งสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานสำรองค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว เป็นการประมาณการโดยอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารและนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งคำนวณอ้างอิงตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยมีปัจจัยการพัฒนาการค่าสินไหม (Loss Development Factor) สำหรับการประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ (Ultimate loss) เป็นสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณ</p> <p>การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานที่สำคัญข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือ การวัดมูลค่าของสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานที่มีผลกระทบต่อผลการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่สำคัญข้างต้น ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่</p> <p>บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชี เรื่อง สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.12.2 และเปิดเผยสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่าและรายละเอียดของสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน • ทดสอบการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ประเมินข้อมูลและสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ (Ultimate loss) ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกปัจจัยการพัฒนาการสินไหม (Loss Development Factor) ที่ใช้ในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน โดยมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ทดสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ • ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐาน และทดสอบการคำนวณ รวมถึงเปรียบเทียบผลกรคำนวณของฝ่ายบริหารของบริษัทสำหรับสัญญาประกันภัยแต่ละประเภท • วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการพัฒนาการสินไหมทดแทนปัจจุบันกับปัจจัยพัฒนาการสินไหมทดแทนในอดีต ว่าข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และประกาศและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายบริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุด การดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอ ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้และประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปีปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

นนทวัฒน์ สิวารัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731

บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ตามวิธีส่วนได้เสีย				
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	89,314,181	125,791,893	89,314,181	125,791,893
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	5	177,986,685	153,027,104	177,986,685	153,027,104
รายได้จากการลงทุนค้ำรับ		1,454,150	1,481,712	1,454,150	1,481,712
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	6 และ 15	299,790,195	541,096,431	299,790,195	541,096,431
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	7	9,569,454	38,925,838	9,569,454	38,925,838
สินทรัพย์ลงทุน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	8	630,738,598	619,310,312	630,738,598	619,310,312
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9	88,854,479	55,951,755	88,854,479	55,951,755
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	37,187,576	42,603,881	46,815,756	46,815,756
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	311,909,328	308,952,689	311,909,328	308,952,689
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	10,248,210	10,989,111	10,248,210	10,989,111
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	13	22,755,190	20,951,850	22,755,190	20,951,850
สินทรัพย์อื่น	14	52,367,513	50,411,218	52,367,513	50,411,218
รวมสินทรัพย์		1,732,175,559	1,969,493,794	1,741,803,739	1,973,705,669

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	15	775,988,195	1,075,864,001	775,988,195	1,075,864,001
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	16	85,301,046	83,088,377	85,301,046	83,088,377
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17	15,136,682	14,649,560	15,136,682	14,649,560
ค่านายหน้าค้างจ่าย		25,166,582	30,905,460	25,166,582	30,905,460
หนี้สินตามสัญญาเช่า	18	55,544,003	-	55,544,003	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		38,897,776	48,124,026	38,897,776	48,124,026
หนี้สินอื่น	19	36,157,466	28,336,682	36,157,466	28,336,682
รวมหนี้สิน		<u>1,032,191,750</u>	<u>1,280,968,106</u>	<u>1,032,191,750</u>	<u>1,280,968,106</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท		<u>300,000,000</u>	<u>300,000,000</u>	<u>300,000,000</u>	<u>300,000,000</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 29,999,790 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท		<u>299,997,900</u>	<u>299,997,900</u>	<u>299,997,900</u>	<u>299,997,900</u>
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		<u>86,593,183</u>	<u>86,593,183</u>	<u>86,593,183</u>	<u>86,593,183</u>
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	21,099,964	20,222,803	21,099,964	20,222,803
ยังไม่ได้จัดสรร		35,253,742	34,739,669	43,895,421	38,858,441
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		<u>257,039,020</u>	<u>246,972,133</u>	<u>258,025,521</u>	<u>247,065,236</u>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>699,983,809</u>	<u>688,525,688</u>	<u>709,611,989</u>	<u>692,737,563</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>1,732,175,559</u>	<u>1,969,493,794</u>	<u>1,741,803,739</u>	<u>1,973,705,669</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ:

ลงชื่อ กรรมการ

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
รายได้					
เบี้ยประกันภัยรับ	21	1,139,025,230	1,312,902,993	1,139,025,230	1,312,902,993
<u>หัก</u> เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	21	(351,048,657)	(351,408,710)	(351,048,657)	(351,408,710)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ		787,976,573	961,494,283	787,976,573	961,494,283
<u>บวก (หัก)</u> สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดลง จากปีก่อน	21	11,294,423	(41,515,924)	11,294,423	(41,515,924)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ		799,270,996	919,978,359	799,270,996	919,978,359
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	21	50,259,195	37,588,891	50,259,195	37,588,891
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	21	14,487,993	13,762,284	14,487,993	13,762,284
ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	21 และ 26	(895,663)	(714)	(895,663)	(714)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10 และ 21	(4,522,907)	(3,761,402)	-	-
รายได้อื่น	21	164,459	581,364	164,459	581,364
รายได้จากการให้เช่า	21	69,722,216	74,749,100	69,722,216	74,749,100
รวมรายได้		928,486,289	1,042,897,882	933,009,196	1,046,659,284
ค่าใช้จ่าย					
ค่าสินไหมทดแทน	21	324,933,829	569,820,851	324,933,829	569,820,851
<u>บวก (หัก)</u> ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	21	71,108,676	(116,376,262)	71,108,676	(116,376,262)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	21	141,662,189	173,919,979	141,662,189	173,919,979
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	21	236,209,713	271,763,363	236,209,713	271,763,363
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	21 และ 22	82,899,403	76,330,764	82,899,403	76,330,764
ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้เช่า	21	45,117,903	51,927,999	45,117,903	51,927,999
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	21 และ 24	10,686,384	-	10,686,384	-
รวมค่าใช้จ่าย		912,618,097	1,027,386,694	912,618,097	1,027,386,694
กำไรก่อนภาษีเงินได้		15,868,192	15,511,188	20,391,099	19,272,590
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	13	2,847,873	6,945,585	2,847,873	6,945,585
กำไรสุทธิ		13,020,319	8,565,603	17,543,226	12,327,005

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ตามวิธีส่วนได้เสีย			
		2563	2562	2563	2562
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่					
วัดมูลค่าชุดกรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		(15,600,192)	(26,956,747)	(15,600,192)	(26,956,747)
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	10	(1,116,748)	(444,548)	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท					
รายการใหม่ในภายหลัง		3,343,388	5,480,259	3,120,038	5,391,349
		<u>(13,373,552)</u>	<u>(21,921,036)</u>	<u>(12,480,154)</u>	<u>(21,565,398)</u>
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์					
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประ โยชน์พนธ์	17	(3,898,465)	-	(3,898,465)	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ไม่ต้องจัดประเภท					
รายการใหม่ในภายหลัง		779,693	-	779,693	-
		<u>(3,118,772)</u>	<u>-</u>	<u>(3,118,772)</u>	<u>-</u>
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		<u>(16,492,324)</u>	<u>(21,921,036)</u>	<u>(15,598,926)</u>	<u>(21,565,398)</u>
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		<u><u>(3,472,005)</u></u>	<u><u>(13,355,433)</u></u>	<u><u>1,944,300</u></u>	<u><u>(9,238,393)</u></u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บา 27	0.43	0.29	0.58	0.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย										
	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น										
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น สามัญ	กำไรสะสม		กำไรเบ็ดเสร็จอื่น						
			จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	ส่วนเกินทุน จากการตีราคา สินทรัพย์	เงินลงทุนที่ วัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ	ขาดทุนจากการ ประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	ส่วนแบ่ง กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ในบริษัทร่วม	รวม องค์ประกอบอื่น ของผู้ถือหุ้น	รวม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	299,997,900	86,593,183	19,606,453	26,790,416	230,912,000	37,718,634	-	262,535	268,893,169	701,881,121	
ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	-	-	616,350	(616,350)	-	-	-	-	-	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปี	-	-	-	8,565,603	-	(21,565,398)	-	(355,638)	(21,921,036)	(13,355,433)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	299,997,900	86,593,183	20,222,803	34,739,669	230,912,000	16,153,236	-	(93,103)	246,972,133	688,525,688	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	299,997,900	86,593,183	20,222,803	34,739,669	230,912,000	16,153,236	-	(93,103)	246,972,133	688,525,688	
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	2.4	-	-	-	(4,129,085)	-	26,559,211	-	-	26,559,211	22,430,126
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่	299,997,900	86,593,183	20,222,803	30,610,584	230,912,000	42,712,447	-	(93,103)	273,531,344	710,955,814	
ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	-	-	877,161	(877,161)	-	-	-	-	-	
เงินปันผลจ่าย	30	-	-	-	(7,500,000)	-	-	-	-	(7,500,000)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปี	-	-	-	13,020,319	-	(12,480,154)	(3,118,772)	(893,398)	(16,492,324)	(3,472,005)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	299,997,900	86,593,183	21,099,964	35,253,742	230,912,000	30,232,293	(3,118,772)	(986,501)	257,039,020	699,983,809	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น สามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น				รวม
			จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	ส่วนเกินทุน จากการตีราคา สินทรัพย์	กำไรเบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุนที่ วัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ	ขาดทุนจากการ ประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	รวม งบทะกอบยอน กลาง ของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	299,997,900	86,593,183	19,606,453	27,147,786	230,912,000	37,718,634	-	268,630,634	701,975,956
ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	-	616,350	(616,350)	-	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	12,327,005	-	(21,565,398)	-	(21,565,398)	(9,238,393)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	299,997,900	86,593,183	20,222,803	38,858,441	230,912,000	16,153,236	-	247,065,236	692,737,563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	299,997,900	86,593,183	20,222,803	38,858,441	230,912,000	16,153,236	-	247,065,236	692,737,563
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	2.4	-	-	(4,129,085)	-	26,559,211	-	26,559,211	22,430,126
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -ปรับปรุงใหม่	299,997,900	86,593,183	20,222,803	34,729,356	230,912,000	42,712,447	-	273,624,447	715,167,689
ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	-	877,161	(877,161)	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	30	-	-	(7,500,000)	-	-	-	-	(7,500,000)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	17,543,226	-	(12,480,154)	(3,118,772)	(15,598,926)	1,944,300
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	299,997,900	86,593,183	21,099,964	43,895,421	230,912,000	30,232,293	(3,118,772)	258,025,521	709,611,989

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง	1,107,227,000	1,288,135,651	1,107,227,000	1,288,135,651
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ	(99,885,640)	(109,066,519)	(99,885,640)	(109,066,519)
ดอกเบี้ยรับ	8,398,617	7,829,082	8,398,617	7,829,082
เงินปันผลรับ	6,743,409	6,138,445	6,743,409	6,138,445
รายได้อื่น	164,459	261,230	164,459	261,230
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง	(610,943,138)	(582,966,650)	(610,943,138)	(582,966,650)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง	(146,790,242)	(168,828,347)	(146,790,242)	(168,828,347)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	(239,773,322)	(266,331,128)	(239,773,322)	(266,331,128)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(76,036,463)	(62,424,920)	(76,036,463)	(62,424,920)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(6,330,110)	(27,238,318)	(6,330,110)	(27,238,318)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	(61,199,339)	(21,848,795)	(61,199,339)	(21,848,795)
เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน	50,000,000	(10,000,000)	50,000,000	(10,000,000)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	44,581,472	42,186,594	44,581,472	42,186,594
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(23,843,297)	95,846,325	(23,843,297)	95,846,325
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน				
กระแสเงินสดได้มา				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,402	158,534	1,402	158,534
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน	1,402	158,534	1,402	158,534
กระแสเงินสดใช้ไป				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,213,917)	(6,097,264)	(1,213,917)	(6,097,264)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(225,900)	(1,841,120)	(225,900)	(1,841,120)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,439,817)	(7,938,384)	(1,439,817)	(7,938,384)
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(1,438,415)	(7,779,850)	(1,438,415)	(7,779,850)

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายจากสัญญาเช่า	(3,696,000)	-	(3,696,000)	-
จ่ายปันผล	(7,500,000)	-	(7,500,000)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(11,196,000)	-	(11,196,000)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(36,477,712)	88,066,475	(36,477,712)	88,066,475
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	125,791,893	37,725,418	125,791,893	37,725,418
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	4	89,314,181	89,314,181	125,791,893

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลัก คือ ประกันวินาศภัยและให้เช่าพื้นที่สำนักงาน โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท เลียวไพร์ตนิวิสาหกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 29.24 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

2. เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2.1 บริษัทจัดทำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

2.2 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง “การจัดทำและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562

- 2.3 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ดูหมายเหตุข้อ 3)
- 2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท ยกเว้น มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่นี้ กำหนดทางเลือกสำหรับธุรกิจประกันภัย โดยยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน เป็นการชั่วคราว หากกิจการเข้าเงื่อนไขที่กำหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่นี้ โดยให้ผู้รับประกันภัยสามารถเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้ หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามข้อยกเว้นดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลว่ากิจการเข้าเงื่อนไขการยกเว้นการถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราวอย่างไร และเปรียบเทียบข้อมูลของกิจการที่ยกเว้นการถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราวกับกิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

ผู้บริหารของบริษัทได้ทดสอบเงื่อนไขการนำช้อยกเว้นชั่วคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติ และสรุปว่าบริษัทเข้าเงื่อนไขในการเลือกใช้ช้อยกเว้นชั่วคราวดังกล่าว ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทได้เลือกถือแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย ซึ่งส่งผลให้บริษัทจะยังไม่ได้อถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2563

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

เนื่องจากบริษัทเล็งกร้บรู้ผลกระทบสะสมเป็นรายการปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันแรกที่ถือปฏิบัติ (วันที่ 1 มกราคม 2563) โดยผลกระทบแสดงดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	การรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนสะสม ที่บันทึกเพิ่มขึ้น
	บาท
รายการที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	
ที่ปฏิบัติตามการด้อยค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี	
เงินลงทุนในตราสารทุน	5,161,357
รวม	5,161,357

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่บันทึกเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 5.16 ล้านบาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่รับรู้เข้ากำไรสะสมโดยตรงสุทธิจากผลกระทบภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจำนวนเงิน 1.03 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสะสมลดลงจำนวนเงิน 4.13 ล้านบาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวกำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทรายการใหม่ตามการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการบัญชี

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
หมายเหตุ	การจัดประเภทเดิม	การจัดประเภทใหม่	มูลค่าตามบัญชีเดิม	กำไรสะสมต้นงวด	มูลค่าตามบัญชีใหม่	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
- เงินลงทุนใน	8	เงินลงทุนทั่วไป	เงินลงทุนที่วัดมูลค่า	695,700	28,037,657	28,733,357
หลักทรัพย์		ยุติธรรมผ่าน				
		งบกำไรขาดทุน				
		เบ็ดเสร็จอื่น				
		- ตราสารทุน				

ผลกระทบของการนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี มาปฏิบัติใช้ครั้งแรกต่อฐานะการเงิน

ตารางด้านล่างแสดงจำนวนเงินของการปรับปรุงสำหรับรายการแต่ละบรรทัดบนงบการเงินที่ได้รับผลกระทบจากการนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี มาปฏิบัติใช้ครั้งแรกสำหรับปีปัจจุบัน

หน่วย: บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			มูลค่าตามบัญชีใหม่
	มูลค่าตามบัญชีเดิม	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี		
		การจัดประเภทรายการใหม่	การวัดมูลค่ารายการใหม่ผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	312,943,128	28,037,657	340,980,785
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน				
ตัดจำหน่าย	-	306,367,184	-	306,367,184
เงินลงทุนเพื่อขาย	312,247,428	(312,247,428)	-	-
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	306,367,184	(306,367,184)	-	-
เงินลงทุนทั่วไป	695,700	(695,700)	-	-
- สินทรัพย์ภายใต้รอตัดบัญชี	20,951,850	-	(5,607,531)	15,344,319
รวม	640,262,162	-	22,430,126	662,692,288
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	34,739,669	-	(4,129,085)	30,610,584
องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากตราสารทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	16,153,236	-	26,559,211	42,712,447
รวม	50,892,905	-	22,430,126	73,323,031

หน่วย: บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่าตามบัญชีเดิม	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี		มูลค่าตามบัญชีใหม่
		การจัดประเภทรายการใหม่	การวัดมูลค่ารายการใหม่ผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	312,943,128	28,037,657	340,980,785
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน				
ตัดจำหน่าย	-	306,367,184	-	306,367,184
เงินลงทุนเพื่อขาย	312,247,428	(312,247,428)	-	-
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	306,367,184	(306,367,184)	-	-
เงินลงทุนทั่วไป	695,700	(695,700)	-	-
- สินทรัพย์ภายใต้รอตัดบัญชี	20,951,850	-	(5,607,531)	15,344,319
รวม	640,262,162	-	22,430,126	662,692,288
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	38,858,441	-	(4,129,085)	34,729,356
องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากตราสารทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	16,153,236	-	26,559,211	42,712,447
รวม	55,011,677	-	22,430,126	77,441,803

การนำแนวปฏิบัติทางการบัญชีมาปฏิบัติใช้ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (“IFRS 16”)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า กำหนดหลักการสำหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบัติในงบการเงินทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า ซึ่งนำมาใช้แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาเช่า ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แกผู้เช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

สำหรับการบัญชีทางด้านผู้เช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลสำหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ อย่างไรก็ตาม การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17

ผลกระทบทางการเงินจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

บริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้านี้ถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยจำนวนเท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วยจำนวนเงินของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่นำมาปฏิบัติใช้ครั้งแรก หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าถ่วงลดน้ำหนักที่นำมาใช้กับหนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 3.74 - 4.58

ตารางต่อไปนี้แสดงภาวะผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานที่เปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่นำมาปฏิบัติใช้ครั้งแรก และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่นำมาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

	หน่วย : บาท
	งบการเงินที่แสดง
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาวะผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	10,949,350
หัก สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	(2,561,850)
หัก ผลกระทบจากการคิดลดจำนวนเงินข้างต้น	(1,124,222)
มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนด	
ในช่วงเวลาที่ใช้สิทธิเลือกขยายที่รวมในอายุสัญญาเช่า	
และไม่ถูกรวมในภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหน้านี้	49,259,615
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	56,522,893

หน่วย: บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	มูลค่าตามบัญชีเดิม	การปรับปรุง TFRS 16	มูลค่าตามบัญชีใหม่
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และ			
ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
สินทรัพย์			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	55,951,755	51,422,058	107,373,813
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	308,952,689	5,100,835	314,053,524
ผลกระทบต่อสุทธิต่อสินทรัพย์รวม		56,522,893	
หนี้สิน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	(56,522,893)	(56,522,893)
ผลกระทบต่อสุทธิต่อหนี้สินรวม		(56,522,893)	

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทุกข้อที่ระบุในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้

บริษัท ไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ให้เป็นทางเลือกสำหรับทุกกิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เนื่องจากการจัดทำงบการเงินในช่วงเวลาที่ COVID-19 ยังคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานอาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือในการวัดมูลค่าและรับรู้รายการทางบัญชี แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้กิจการสามารถใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้สำหรับการจัดทำงบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว ดังต่อไปนี้

- เลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

2.5 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

TFRS 16 ได้มีการปรับปรุงสำหรับการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ การปรับปรุงนี้เพื่อเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติสำหรับผู้เช่า โดยไม่จำเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า นอกจากนี้ TFRS 16 ฉบับปรับปรุงได้เพิ่มข้อกำหนดสำหรับข้อยกเว้นชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงินประจำปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ ซึ่ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุงนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่ผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเว้น การปรับปรุงคำนิยามและข้อกำหนดทางการบัญชี ดังต่อไปนี้

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ประกอบด้วยการปรับปรุงคำนิยาม และเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเพิ่มแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดมูลค่า การตัด รายการสินทรัพย์และหนี้สิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ กรอบแนวคิด สำหรับการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ยังได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงความสามารถของฝ่ายบริหาร ในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอน ในการวัดมูลค่าของข้อมูลทางการเงิน

คำนิยามของธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ที่ปรับปรุงใหม่ ได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้น ถึงคำนิยามของธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัว โดยกลุ่มกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ ได้มาจะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ขั้นต้นที่ได้มานั้น กระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ที่สามารถระบุตัวตนได้รายการเดียวหรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กำหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปสำหรับการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสามารถถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

คำนิยามของความมีสาระสำคัญ

การปรับปรุงคำนิยามของความมีสาระสำคัญ ทำให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การ เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ที่อ้างอิงถึงความมีสาระสำคัญ โดยการปรับปรุงนี้เพื่อให้คำนิยามเป็นแนวทางเดียวกันกับกรอบ แนวคิด โดยให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสามารถถือปฏิบัติ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

ผู้บริหารของบริษัทจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

ณ วันเริ่มต้นสัญญาประกันภัย บริษัทได้จัดประเภทของสัญญาประกันภัยโดยพิจารณาถึงนัยสำคัญของการโอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัย หากมีเพียงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง (scenario) ซึ่งมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ที่ทำให้บริษัทต้องจ่ายผลประโยชน์ส่วนเพิ่มให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นนัยสำคัญ สัญญาประกันภัยดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันจะหมดสิ้นไป สัญญาอื่นใดที่บริษัทได้ทำกับผู้เอาประกันภัยอาจไม่เป็นสัญญาประกันภัย ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา แต่อาจเป็นสัญญาประกันภัยได้ในภายหลังเมื่อบริษัทได้มีการรับโอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัยอย่างเป็นนัยสำคัญ สัญญาอื่นๆนอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้ว จะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาลงทุน(ถ้ามี)

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เบี้ยประกันภัยรับ

เบี้ยประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หลังจากหักเบี้ยประกันภัยจ่ายต่อและเบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืนแล้วสำหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

เบี้ยประกันภัยรับต่อ

เบี้ยประกันภัยรับต่อถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ และเงินส่วนแบ่งกำไรจากการรับประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้รับใบแจ้งจากบริษัทรับประกันภัยต่อรายหลัก

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้จากเงินลงทุน

รายได้จากเงินลงทุนประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง และเงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย

รายได้ค่าเช่าและบริการ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้องจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้นและค่าบริการที่เกี่ยวข้องรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการตามอายุสัญญาเช่า (รายได้ค่าเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดูหมายเหตุข้อ 3.14)

รายได้อื่น

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เบี่ยงประกันภัยต่อจ่าย

เบี่ยงประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ในกรณีที่เป็นการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้าโดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อและสำหรับทั้งความเสียหายที่ได้รับรายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง และค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทรับประกันภัยต่อตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ

ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้บันทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน โดยประมาณขึ้นตามสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง และแสดงเป็นรายการหักจากค่าสินไหมทดแทน

ค่าจ้างและบำเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็คในมือ เงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร ที่มีกำหนดไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดเกิน 3 เดือน แสดงรวมอยู่ในเงินลงทุนในหลักทรัพย์

3.4 เบี้ยประกันภัยค้ำรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เบี้ยประกันภัยค้ำรับแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยค้ำรับ ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุเบี้ยประกันภัยค้ำรับ

3.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ ซึ่งประมาณขึ้นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของสำรองเบี้ยประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคำนวณสำรองประกันภัยและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกันภัยต่อ

3.6 ลูกหนี้และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

ลูกหนี้จากสัญญาการประกันภัยต่อแสดงด้วยเงินค้ำรับจากการประกันภัยต่อ ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อค้ำรับ ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้ำรับ และค่าสินไหมค้ำรับจากการประกันภัยต่อ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับชำระหนี้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การรับชำระหนี้และการวิเคราะห์อายุหนี้ของลูกหนี้จากสัญญาการประกันภัยต่อ

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยเงินถือไว้จากการประกันภัยต่อและเงินค้ำจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อค้ำจ่าย และรายการค้ำจ่ายอื่นๆให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนค้ำจ่าย ทั้งนี้ยอดสุทธิสามารถแสดงในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำมาหักกลบลบกัน และตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระด้วยยอดสุทธิ หรือรับชำระรายการสินทรัพย์หรือจ่ายชำระรายการหนี้สินไปพร้อมกัน

3.7 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

นโยบายที่ปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

1) การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ตามข้อกำหนดของแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย โดยการจัดประเภทรายการ และวัดมูลค่าใหม่ สำหรับรายการดังนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นหรือราคาทุนตัดจำหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่ม บริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ สินทรัพย์ทางการเงินนั้น
- สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน จัดประเภทรายการใหม่เป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รายการดังกล่าววัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นและสำรองการวัดมูลค่าเงินลงทุนสะสม ผลสะสมกำไรหรือขาดทุนจะถูกจัดประเภท รายการใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนเมื่อตัดจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน เงินปันผลจาก เงินลงทุนในตราสารทุนเหล่านี้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

2) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ตราสารหนี้

บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเข้ากำไรหรือขาดทุน และรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับผล ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดย ใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที่รายงานเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ด้านเครดิตจากที่เคยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเข้ากำไรหรือขาดทุน และรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนของตราสารทุนและ หน่วยลงทุนในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อมีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้นด้อยค่า ทั้งนี้หลักฐาน ที่ชัดเจนของการด้อยค่าสำหรับการลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่มีในทางลบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนและหน่วย ลงทุนนั้นอาจจะไม่เรียกคืนกลับมาได้ การลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรืออย่างต่อเนื่องของมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนต่ำกว่าราคาทุนถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนของการด้อยค่า

นโยบายที่ปฏิบัติใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

เงินลงทุนเพื่อค้าแสดงตามราคายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนเพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อค้อยค่า บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นบันทึกเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจำหน่ายหลักทรัพย์

เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อค้อยค่า

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ในกรณีที่มีการค้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวที่รับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดตัดจำหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงรวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยรับ

ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คำนวณโดยใช้ราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ถ้าราคาซื้อขายไม่สามารถหาได้ บริษัทจะใช้ประมาณการราคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ยและ/หรือราคาซื้อขายของตราสารที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ดังกล่าว ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

3.8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการค้อยค่า (ถ้ามี) และเงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียด้วยมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

3.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิต หรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคาร	27 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	10 ปี
สิทธิในการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า	4 - 33 ปี

3.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงในราคาที่ดินใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทได้มีการตีราคาที่ดินใหม่ โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและบันทึกมูลค่าส่วนเพิ่มขึ้นไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซึ่งแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ มูลค่าส่วนลดจากการตีราคานำไปปรับลดส่วนที่เคยตีราคาเพิ่มไว้สำหรับสินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน สำหรับมูลค่าส่วนลดจากการตีราคาที่เหลือรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น กรณีที่มีการจำหน่าย ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินคงเหลือจะถูกโอนเข้ากำไรสะสมโดยตรง และไม่รวมในกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	20 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	5 และ 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

3.11 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน แสดงราคาทุนหักค่าตัดจำหน่าย สะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน แต่ละรายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

5 ปี

3.12 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

3.12.1 เงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

บริษัทคำนวณเงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ใน ประกาศ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เงินสำรอง สำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ดังนี้

การประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง (ตัวเรือ) ภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด	- ใช้วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน	- ร้อยละร้อยละของเบี่ยงประกันภัยรับตั้งแต่วันที่ กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย

3.12.2 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหรือผู้ประเมินของบริษัท แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) ซึ่งประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

3.12.3 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเป็นประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทน ที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมี ผลบังคับอยู่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในอดีตโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณีที่ สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดมากกว่าสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

3.13 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

3.13.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตราเดียวกันกับอัตราที่พนักงานจ่าย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจำปีตามเกณฑ์คงค้าง

3.13.2 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (The Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และคำนวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้น ประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่น ๆ (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

ต้นทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อการแก้ไขโครงการมีผลบังคับใช้

3.14 สัญญาเช่า

บริษัทนำ TFRS 16 มาใช้ โดยใช้วิธีปรับปรุงกับกำไรสะสม และไม่ปรับย้อนหลังกับข้อมูลเปรียบเทียบที่แสดงตาม TAS 17 ทั้งนี้รายละเอียดนโยบายการบัญชีตาม TAS 17 และ TFRS 16 มีดังต่อไปนี้

ก) นโยบายที่ปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า

บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องกับทุกข้อตกลงสัญญาเช่า ที่เป็นสัญญาเช่า ยกเว้น สัญญาเช่าระยะสั้น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่า ซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ คืออุปกรณ์สำนักงาน สัญญาเช่าเหล่านี้ บริษัทรับรู้การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่เกณฑ์ที่เป็นระบบอื่นที่ดีกว่าซึ่งเป็นตัวแทนของรูปแบบเวลาที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัตถุดิบค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันนั้น โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม

การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง) และลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการชำระการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระ

บริษัทไม่มีรายการปรับใดๆ ดังกล่าว แสดงระหว่างงวด

สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย การวัดมูลค่าเริ่มแรกกับหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ และต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

กรณีที่เป็นผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้เช่าจัดประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือดำเนินงานเมื่อเงื่อนไขของสัญญาเช่าโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเป็นเจ้าของให้แก่ผู้เช่า สัญญาดังกล่าวจัดประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอื่น ๆ ทั้งหมดจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการเจรจาและเข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เช่าและรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

จำนวนเงินที่จะได้รับจากผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหนี้ด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า รายได้จากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบัญชีเพื่อสะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า

ข) นโยบายที่ปฏิบัติใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่าระยะยาว

กรณีที่เป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

กรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับบริษัท ถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามที่ระบุในหมายเหตุข้อ 3.2

3.15 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจำนวนรวมของภาษีเงินได้ที่ต้องชำระในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระในปีปัจจุบันคำนวณจากกำไรทางภาษีสำหรับปี กำไรทางภาษีแตกต่างจากกำไรที่แสดงในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เนื่องจากกำไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื่นๆ และไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี้สินภาษีเงินได้ในปีปัจจุบันคำนวณโดยใช้อัตรากำไรที่บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการคำนวณกำไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นว่ากำไรทางภาษีจะมีจำนวนเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อกำไรทางภาษีที่จะนำมาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทำเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้ สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณด้วยอัตรากำไรที่บังคับใช้ ณ หรือคาดว่า จะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

3.16 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณจากกำไรสุทธิโดยหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ในกรณีที่มีการเพิ่มทุน จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณตามระยะเวลาการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ในกรณีที่มีการให้หุ้นปันผล บริษัทปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นเสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกสุดที่น่าเสนอรายงาน

3.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทจะพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งผู้ซื้อหรือผู้ขายในตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดจะนำมาพิจารณาในการกำหนดราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมที่ได้เปิดเผยในงบการเงินจะถูกกำหนดลำดับชั้นเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 หรือระดับที่ 3 ตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับที่ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ประมาณการทางบัญชีและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ

3.18.1 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารที่สำคัญในการใช้นโยบายการบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของบริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจหลายประการในการกำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตั้งข้อสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงผลรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

การใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในการใช้นโยบายการบัญชีของบริษัท มีดังต่อไปนี้

3.18.1.1 การจัดประเภทสัญญาเช่า

ในการพิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

3.18.1.2 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันดังกล่าว

บริษัทได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมบริษัทพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชำระผลประโยชน์ และมีอายุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเพิ่มเติมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

3.18.1.3 การเพิ่มขึ้นในความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 3.7 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นวัดมูลค่าด้วยค่าเผื่อที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน สำหรับสินทรัพย์ชั้นที่ 1 หรือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ สำหรับสินทรัพย์ชั้นที่ 2 หรือ 3 สินทรัพย์ที่ย้ายขึ้นมาชั้นที่ 2 เมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก โดยข้อกำหนดของแนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย ไม่ได้กำหนดว่าสถานการณ์ไหนจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญ ในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัท พิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและประกอบกับข้อมูลการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

3.18.1.4 ตำรองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด

ตำรองประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณตำรองดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น

3.18.2 แหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ

บริษัทมีประมาณการทางบัญชีซึ่งใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับผลของเหตุการณ์ในอนาคต ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้

3.18.2.1 ตำรองค่าสินไหมทดแทน

บริษัทต้องประมาณการตำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท ตำรองดังกล่าวแสดงถึงจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องชำระสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังคงค้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยบริษัทคำนวณตำรองดังกล่าวตามผลิตภัณฑ์และความคุ้มครอง ทั้งนี้ตำรองดังกล่าวประกอบด้วยตำรองความเสียหายที่เกิดขึ้นและบริษัทได้รับรายงานความเสียหายแล้วและความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR)

ตำรองความเสียหายที่เกิดขึ้นและบริษัทได้รับรายงานความเสียหายแล้วจะขึ้นอยู่กับประมาณการการชำระเงินในอนาคตจากการเรียกร้องความเสียหาย โดยไม่มีการคิดลด ตำรอง IBNR ประมาณการจากข้อมูลในอดีตและแบบจำลองทางสถิติบนพื้นฐานของคณิตศาสตร์ประกันภัย

3.18.2.2 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

สินทรัพย์บางประเภทที่มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เช่น พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้เอกชน จะทำการวัดมูลค่ายุติธรรมบนพื้นฐานของราคาอ้างอิงและข้อมูลอื่นจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai-BMA) โดยบริษัทจะพิจารณาราคาที่ได้มาจากการทำการซื้อขายจริงเป็นลำดับแรก เช่น ราคาตกลงซื้อขาย ถ้าราคาซื้อขายไม่สามารถหาได้ บริษัทจะใช้การประมาณการราคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ย และ/หรือราคาซื้อขายของตราสารที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยดังกล่าว ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินรายการต่างๆ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 37.2.6

3.18.2.3 การวัดมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า

สินทรัพย์และหนี้สินบางรายการของบริษัทวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้จัดตั้งคณะกรรมการประเมินมูลค่า ซึ่งมีผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อกำหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมและข้อมูลสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม

บริษัทใช้ข้อมูลในตลาดที่สามารถสังเกตได้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สิน กรณีที่ข้อมูลระดับ 1 ไม่สามารถหาได้ บริษัทจะใช้ข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินรายการต่าง ๆ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37.2.6

3.18.2.4 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทประเมินโดยใช้ ผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) หรือวิธี เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคา ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ ประมาณการอัตราการเพิ่มขึ้น ของค่าเช่าและอัตราพื้นที่ว่าง รวมถึงตัวแปรอื่น ๆ เช่น ระยะเวลาของการเช่า การประเมินราคานี้ อ้างอิงกับข้อสมมติฐานทางทฤษฎีว่า สามารถ วัดมูลค่า ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและมูลค่าสินทรัพย์ของธุรกิจค้าปลีก แยกจากกันได้อย่างอิสระ

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
	บาท	บาท
เงินสดในมือ	136,894	298,094
เช็คในมือ	498,572	1,985,202
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน	88,678,715	83,508,597
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา	-	40,000,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	89,314,181	125,791,893

5. เบี้ยประกันภัยค้ำรับ

เบี้ยประกันภัยค้ำรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563 บาท	2562 บาท
จากการรับประกันภัยโดยตรง		
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	80,898,597	100,029,908
ค้ำรับไม่เกิน 30 วัน	36,930,392	33,988,484
ค้ำรับ 31 - 60 วัน	20,495,861	8,128,480
ค้ำรับ 61 - 90 วัน	7,290,887	4,055,406
ค้ำรับเกินกว่า 90 วัน	43,409,417	11,810,522
รวมเบี้ยประกันภัยค้ำรับ	189,025,154	158,012,800
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	(11,038,469)	(4,985,696)
	<u>177,986,685</u>	<u>153,027,104</u>
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี		
ค้ำรับเกินกว่า 1 ปี	62,818,772	63,357,185
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(62,818,772)	(63,357,185)
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	-	-
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	<u>177,986,685</u>	<u>153,027,104</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดีจำนวน 62.82 ล้านบาท และ 63.36 ล้านบาท ตามลำดับ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน เกิดจากลูกหนี้รายใหญ่รายหนึ่งที่เคยเป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องลูกหนี้ตัวแทนดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ลูกหนี้รายดังกล่าวชำระเงินให้แก่บริษัททั้งจำนวน พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้รายใหญ่อ้างกล่าวมีจำนวน 36.11 ล้านบาท และ 36.71 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับเบี้ยประกันภัยค้ำรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากำหนดชำระบริษัทได้ดำเนินการกับตัวแทนและนายหน้าตามนโยบายและขั้นตอนบริษัท

6. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
	บาท	บาท
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ		
สำรองค่าสินไหมทดแทน	152,443,264	401,572,692
สำรองเบี้ยประกันภัย		
- สำรองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	147,346,931	139,523,739
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตุข้อ 15)	<u>299,790,195</u>	<u>541,096,431</u>

7. ลูกหนี้จากสัญญาการประกันภัยต่อ

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
	บาท	บาท
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ	21,708,518	49,351,249
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(12,139,064)	(10,425,411)
รวมลูกหนี้จากสัญญาการประกันภัยต่อ	<u>9,569,454</u>	<u>38,925,838</u>

เงินค้ำรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อแยกตามอายุหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้ดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
	บาท	บาท
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	4,717,074	11,608,974
ค้ำรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน	2,942,584	27,028,456
ค้ำรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	3,872,240	619,420
ค้ำรับเกินกว่า 2 ปี	10,176,620	10,094,399
	21,708,518	49,351,249
<u>หัก</u> ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(12,139,064)	(10,425,411)
รวมเงินค้ำรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	9,569,454	38,925,838

8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

8.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	ราคาทุน / ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
	บาท	บาท
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	141,191,607	148,876,171
ตราสารทุน	155,610,765	176,808,098
รวม	296,802,372	325,684,269
<u>บวก</u> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	28,881,897	-
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	325,684,269	325,684,269
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	109,740,713	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	150,000,000	
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	56,000,000	
รวม	315,740,713	
<u>หัก</u> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(10,686,384)	
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	305,054,329	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	630,738,598	

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ราคาหุ้น/ราคาหุ้น ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
	บาท	บาท
เงินลงทุนเพื่อขาย		
ตราสารทุน	105,020,857	97,381,107
หน่วยลงทุน	187,035,026	214,866,321
รวม	292,055,883	312,247,428
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	20,191,545	-
รวมเงินลงทุนเพื่อขาย	312,247,428	312,247,428
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	110,367,184	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	90,000,000	
เงินฝากธนาคารที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	106,000,000	
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	306,367,184	
เงินลงทุนทั่วไป		
ตราสารทุน	705,410	
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(9,710)	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	695,700	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	619,310,312	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้นำไปวางเป็นหลักทรัพย์ประกัน และทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นสำรองวางไว้กับนายทะเบียนจำนวน 81.88 ล้านบาท และ 82.66 ล้านบาท ตามลำดับ (ดูหมายเหตุข้อ 32)

8.2 ค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	ค่าเพื่อผลขาดทุน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ใน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
	บาท	บาท
เงินลงทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1)	148,876,171	-
รวม	148,876,171	-

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		
	มูลค่าตามบัญชี ขั้นต้น	ค่าเพื่อผลขาดทุน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มูลค่าตามบัญชี
	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย			
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1)	295,740,713	(399,779)	295,340,934
ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)	20,000,000	(10,286,605)	9,713,395
รวม	315,740,713	(10,686,384)	305,054,329

8.3 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและ
ราคาทุนตัดจำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระยะเวลาครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	7,104,978	33,040,490	69,595,245	109,740,713
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	60,000,000	90,000,000	148,876,171	298,876,171
รวม	67,104,978	123,040,490	218,471,416	408,616,884
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(10,321,177)	(365,207)	-	(10,686,384)
รวม	56,783,801	122,675,283	218,471,416	397,930,500

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีระยะเวลาครบกำหนดมีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระยะเวลาครบกำหนด			
ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	
บาท	บาท	บาท	บาท	
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	7,210,494	103,156,690	110,367,184
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	20,000,000	70,000,000	-	90,000,000
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด	20,000,000	77,210,494	103,156,690	200,367,184
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้	20,000,000	77,210,494	103,156,690	200,367,184

8.4 เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามประเภทดังต่อไปนี้

ประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนการเปลี่ยนแปลง ในมูลค่ายุติธรรม ระหว่างปี
	บาท	บาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญา		
จากสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่กำหนดไว้เป็นการรับชำระ เงินต้นและดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้นคงค้างเท่านั้น โดยไม่ รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่เข้านิยามการถือเพื่อค้ำตาม มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือที่บริษัทบริหารและประเมินผลงานด้วยการประเมิน มูลค่ายุติธรรม	305,060,548	(6,027,892)
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญาในวันที่กำหนดไว้ไม่ เป็นการรับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้นคงค้าง เท่านั้น	148,876,171	(16,736,630)

9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ราคาทุน			ค่าเสื่อมราคาสะสม				อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	รายการปรับปรุง จากการนำ TFRS16 มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	เพิ่มขึ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	ค่าเสื่อมราคา	จำหน่าย / ตัดบัญชี			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ที่ดิน	4,697,000	-	-	4,697,000	-	-	-	4,697,000	4,697,000	
สิทธิในการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า	-	51,422,058	-	51,422,058	-	(1,582,217)	-	(1,582,217)	-	49,839,841
อาคาร	459,829,698	-	-	459,829,698	(408,574,944)	(17,078,190)	-	(425,653,134)	51,254,754	34,176,564
ส่วนปรับปรุงอาคาร	69,962,939	-	153,271	70,116,210	(69,962,938)	(12,198)	-	(69,975,136)	1	141,074
รวม	534,489,637	51,422,058	153,271	586,064,966	(478,537,882)	(18,672,605)	-	(497,210,487)	55,951,755	88,854,479

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ราคาทุน			ค่าเสื่อมราคาสะสม				อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย / ตัดบัญชี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ค่าเสื่อมราคา	จำหน่าย / ตัดบัญชี			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ที่ดิน	-	4,697,000	-	4,697,000	-	-	-	-	-	4,697,000
อาคาร	458,457,698	1,372,000	-	459,829,698	(391,551,308)	(17,023,636)	-	(408,574,944)	66,906,390	51,254,754
ส่วนปรับปรุงอาคาร	69,962,939	-	-	69,962,939	(69,962,938)	-	-	(69,962,938)	1	1
รวม	528,420,637	6,069,000	-	534,489,637	(461,514,246)	(17,023,636)	-	(478,537,882)	66,906,391	55,951,755

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้รับที่ดินและอาคารเพื่อเป็นการชำระหนี้จากลูกหนี้ดำเนินการรายใหญ่
หนึ่งราย (ดูหมายเหตุข้อ 5) โดยที่ดินและอาคารดังกล่าวบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมจำนวน 4.70 ล้านบาท และ
จำนวน 1.37 ล้านบาท ตามลำดับ ตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งประเมิน
จากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารซึ่งตั้งอยู่
บนที่ดินเช่าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (ดูหมายเหตุข้อ 34) และที่ดินและอาคาร
ที่รับโอนจากการชำระหนี้ มีมูลค่าตามบัญชีรวมจำนวน 39.01 ล้านบาท และ 55.95 ล้านบาท ตามลำดับ และ
มีมูลค่ายุติธรรมรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คำนวณโดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement cost)
จำนวน 457.29 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561
และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และจำนวน 451.22 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย์
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ซึ่งประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำนวน 18.67 ล้านบาท และ 17.02 ล้านบาท
ตามลำดับ ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้เช่าและบริการแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจำนวนเงิน 69.96
ล้านบาท ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่

การวิเคราะห์การครบกำหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 18

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย		ราคาทุน	
				2563	2562	2563	2562
		ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัทร่วม							
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ประกันชีวิต	9.60	9.60	37,187,576	42,603,881	46,815,756	46,815,756

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทพร้อมมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม ดังนี้

	หน่วย : พันบาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
สินทรัพย์รวม	653,245.30	764,346.75
หนี้สินรวม	234,825.96	289,526.57

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทพร้อมดังกล่าวมีรายได้รวม ขาดทุนสุทธิ และกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิดังนี้

	หน่วย : พันบาท	
	สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
รายได้รวม	98,281.00	366,569.13
ขาดทุนสุทธิ	(47,097.76)	(39,168.10)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไร หรือขาดทุนในภายหลัง		
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(11,628.86)	(4,629.12)
กำไรเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง	2,325.77	925.82
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากกำไรเงินได้	(9,303.09)	(3,703.33)

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทร่วม ดังนี้

	หน่วย : พันบาท	
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(4,522.91)	(3,761.40)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไร หรือขาดทุนในภายหลัง		
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(1,116.75)	(444.55)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง	223.35	88.91
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้	(893.40)	(355.64)

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินโดยสรุปข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วมที่ได้รับรู้ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นดังนี้

	หน่วย : พันบาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม	418,419.34	474,820.18
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วม (ร้อยละ)	9.60	9.60
	40,181.78	45,598.08
มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันลงทุน	(2,994.20)	(2,994.20)
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	37,187.58	42,603.88

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	ราคาทุน				ค่าเสื่อมราคาสะสม				ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์	
	ณ วันที่	รายการปรับปรุง	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ ตัดบัญชี	ณ วันที่	ณ วันที่	ค่าเสื่อมราคา	จำหน่าย/ ตัดบัญชี			ณ วันที่
	1 มกราคม 2563	จากการนำIFRS16 มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		ตัดบัญชี	31 ธันวาคม 2563	1 มกราคม 2563		ตัดบัญชี	31 ธันวาคม 2563	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ ต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ ปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ที่ดิน											
ราคาทุนเดิม	10,718,000	-	-	-	10,718,000	-	-	-	-	10,718,000	10,718,000
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (พ.ศ. 2561)	288,640,000	-	-	-	288,640,000	-	-	-	-	288,640,000	288,640,000
ส่วนที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2561)	(1,710,000)	-	-	-	(1,710,000)	-	-	-	-	(1,710,000)	(1,710,000)
สิทธิในการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า	-	5,100,835	238,772	-	5,339,607	-	(584,930)	-	(584,930)	-	4,754,677
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	117,615,082	-	-	(4,195,701)	113,419,381	(112,827,570)	(299,351)	4,054,551	(109,072,370)	4,787,512	4,347,011
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	56,865,137	-	1,213,918	(7,904,424)	50,174,631	(50,347,965)	(2,567,416)	7,900,385	(45,014,996)	6,517,172	5,159,635
ยานพาหนะ	11,844,612	-	-	-	11,844,612	(11,844,607)	-	-	(11,844,607)	5	5
รวม	483,972,831	5,100,835	1,452,690	(12,100,125)	478,426,231	(175,020,142)	(3,451,697)	11,954,936	(166,516,903)	308,952,689	311,909,328

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	ราคาทุน				ค่าเสื่อมราคาสะสม				ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์	
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ ตัดบัญชี	โอนเข้า (โอนออก)	ณ วันที่	ณ วันที่	ค่าเสื่อมราคา	จำหน่าย/ ตัดบัญชี			ณ วันที่
	1 มกราคม				31 ธันวาคม	1 มกราคม			31 ธันวาคม	ต้นปี ณ วันที่	ปลายปี ณ วันที่
	2562				2562	2562			2562	1 มกราคม 2562	31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ที่ดิน											
ราคาทุนเดิม	10,718,000	-	-	-	10,718,000	-	-	-	-	10,718,000	10,718,000
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (พ.ศ. 2561)	288,640,000	-	-	-	288,640,000	-	-	-	-	288,640,000	288,640,000
ส่วนที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2561)	(1,710,000)	-	-	-	(1,710,000)	-	-	-	-	(1,710,000)	(1,710,000)
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	116,270,070	20,000	(3,447,767)	4,772,779	117,615,082	(116,025,991)	(249,344)	3,447,765	(112,827,570)	244,079	4,787,512
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	54,182,763	3,323,535	(641,161)	-	56,865,137	(48,727,521)	(2,261,599)	641,155	(50,347,965)	5,455,242	6,517,172
ยานพาหนะ	12,624,612	-	(780,000)	-	11,844,612	(12,624,606)	-	779,999	(11,844,607)	6	5
	480,725,445	3,343,535	(4,868,928)	4,772,779	483,972,831	(177,378,118)	(2,510,943)	4,868,919	(175,020,142)	303,347,327	308,952,689
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน											
- ระหว่างติดตั้ง	2,019,050	2,753,729	-	(4,772,779)	-	-	-	-	-	2,019,050	-
รวม	482,744,495	6,097,264	(4,868,928)	-	483,972,831	(177,378,118)	(2,510,943)	4,868,919	(175,020,142)	305,366,377	308,952,689

ในปี 2561 บริษัทได้ตีราคาที่ดินใหม่โดยใช้ราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใช้วิธีการประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Sale Price) ตามรายงานการประเมินสินทรัพย์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และวันที่ 6 สิงหาคม 2561

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำนวน 3.45 ล้านบาท และ 2.51 ล้านบาท ตามลำดับ ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อาคารและอุปกรณ์บางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจำนวนเงิน 157.84 ล้านบาท และ 168.12 ล้านบาท ตามลำดับ ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่

การวิเคราะห์การครบกำหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 18

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ											
ราคาทุน					ค่าตัดจำหน่ายสะสม					สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นปี ณ วันที่	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ปลายปี ณ วันที่
ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ตัดบัญชี	โอนเข้า (โอนออก)	ณ วันที่	ณ วันที่	ค่าตัดจำหน่าย	ตัดบัญชี	ณ วันที่			
1 มกราคม				31 ธันวาคม	1 มกราคม			31 ธันวาคม	1 มกราคม 2563	31 ธันวาคม 2563	
2563				2563	2563			2563	1 มกราคม 2563	31 ธันวาคม 2563	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	15,603,267	25,900	-	-	15,629,167	(13,140,772)	(966,801)	-	(14,107,573)	2,462,495	1,521,594
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	8,526,616	200,000	-	-	8,726,616	-	-	-	-	8,526,616	8,726,616
รวม	24,129,883	225,900	-	-	24,355,783	(13,140,772)	(966,801)	-	(14,107,573)	10,989,111	10,248,210

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ											
ราคาทุน					ค่าตัดจำหน่ายสะสม					สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นปี ณ วันที่	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ปลายปี ณ วันที่
ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ตัดบัญชี	โอนเข้า (โอนออก)	ณ วันที่	ณ วันที่	ค่าตัดจำหน่าย	ตัดบัญชี	ณ วันที่			
1 มกราคม				31 ธันวาคม	1 มกราคม			31 ธันวาคม	1 มกราคม 2562	31 ธันวาคม 2562	
2562				2562	2562			2562	1 มกราคม 2562	31 ธันวาคม 2562	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	14,762,147	841,120	-	-	15,603,267	(12,081,185)	(1,059,587)	-	(13,140,772)	2,680,962	2,462,495
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	7,526,616	1,000,000	-	-	8,526,616	-	-	-	-	7,526,616	8,526,616
รวม	22,288,763	1,841,120	-	-	24,129,883	(12,081,185)	(1,059,587)	-	(13,140,772)	10,207,578	10,989,111

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำนวน 0.97 ล้านบาท และ 1.06 ล้านบาท ตามลำดับ ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการซึ่งมีราคาทุนจำนวนเงิน 11.25 ล้านบาท และ 9.85 ล้านบาท ตามลำดับ ได้ตัดจำหน่ายหมดแล้ว แต่ยังมีการใช้งานอยู่

13. สินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแล

สินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
	บาท	บาท
สินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแล	22,755,190	20,951,850

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การกำกับดูแลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่	รายการ	รายการที่รับรู้ ในกำไร	รายการที่รับรู้ ในกำไร หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่
	1 มกราคม	ปรับปรุงจาก	ในกำไร	ในกำไร	31 ธันวาคม
	2563	การนำมาตรฐาน รายงานทาง การเงินใหม่มาใช้	หรือขาดทุน	หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	2563
		บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแล					
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	13,668,576	-	1,102,872	-	14,771,448
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	1,061,934	-	342,731	-	1,404,665
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้อื่น	15,958,640	-	(36,870)	-	15,921,770
สำรองค่าสินไหมทดแทน	33,277,302	-	(1,839,994)	-	31,437,308
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ	10,314,370	-	1,590,454	-	11,904,824
เงินมัดจำค่าเช่าอาคาร	3,382,180	-	(87,501)	-	3,294,679
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	2,929,912	-	(682,269)	779,693	3,027,336
ค่าเผื่อการด้อยค่า - เงินลงทุนทั่วไป	1,942	-	(1,942)	-	-
เบี้ยประกันภัยต่อค่าเสียหายส่วนเกินค้างจ่าย	1,781,303	-	236,960	-	2,018,263
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	2,886,699	-	2,886,699
	82,376,159	-	3,511,140	779,693	86,666,992
หนี้สินภายใต้การกำกับดูแล					
ผลกำไรจากการตีมูลค่าทรัพย์สินใหม่	(57,386,000)	-	-	-	(57,386,000)
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(4,038,309)	(5,607,531)	-	3,120,038	(6,525,802)
	(61,424,309)	(5,607,531)	-	3,120,038	(63,911,802)
สินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแล	20,951,850	(5,607,531)	3,511,140	3,899,731	22,755,190

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่	รายการที่รับรู้ ในกำไร หรือขาดทุน	รายการที่รับรู้ ในกำไร หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่	
1 มกราคม			31 ธันวาคม	
2562			2562	
บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	15,676,366	(2,007,790)	-	13,668,576
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	1,000,462	61,472	-	1,061,934
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น	15,921,195	37,445	-	15,958,640
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	3,931,241	(3,931,241)	-	-
สำรองค่าสินไหมทดแทน	36,528,415	(3,251,113)	-	33,277,302
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ	8,745,463	1,568,907	-	10,314,370
เงินมัดจำค่าเช่าอาคาร	3,434,917	(52,737)	-	3,382,180
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	2,210,320	719,592	-	2,929,912
ค่าเพื่อการด้อยค่า - เงินลงทุนทั่วไป	1,799	143	-	1,942
เบี้ยประกันภัยต่อค่าเสียหายส่วนเกินค้างจ่าย	719,433	1,061,870	-	1,781,303
	<u>88,169,611</u>	<u>(5,793,452)</u>	<u>-</u>	<u>82,376,159</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลกำไรจากการตีมูลค่าทรัพย์สินใหม่	(57,386,000)	-	-	(57,386,000)
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(9,429,658)	-	5,391,349	(4,038,309)
	<u>(66,815,658)</u>	<u>-</u>	<u>5,391,349</u>	<u>(61,424,309)</u>
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	<u>21,353,953</u>	<u>(5,793,452)</u>	<u>5,391,349</u>	<u>20,951,850</u>

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบแสดงรายการ	6,359,013	1,152,133
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ ผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ	(3,511,140)	5,793,452
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	<u>2,847,873</u>	<u>6,945,585</u>

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2563		2562	
	อัตราภาษี ร้อยละ	จำนวนเงิน บาท	อัตราภาษี ร้อยละ	จำนวนเงิน บาท
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		15,868,192		15,511,188
จำนวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	3,173,638	20.00	3,102,238
กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดักบัญชี ที่ไม่ใช้ประโยชน์ในอนาคต	-	-	25.34	3,931,241
ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มีได้เป็นรายได้ทางภาษี	(2.05)	(325,765)	(0.56)	(87,894)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	17.95	2,847,873	44.78	6,945,585
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2563		2562	
	อัตราภาษี ร้อยละ	จำนวนเงิน บาท	อัตราภาษี ร้อยละ	จำนวนเงิน บาท
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		20,391,099		19,272,590
จำนวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	4,078,219	20.00	3,854,518
กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดักบัญชี ที่ไม่ใช้ประโยชน์ในอนาคต	-	-	20.40	3,931,241
ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มีได้เป็นรายได้ทางภาษี	(6.03)	(1,230,346)	(4.36)	(840,174)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	13.97	2,847,873	36.04	6,945,585

14. สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
	บาท	บาท
ลูกหนี้เงินค้างส่งจากตัวแทน	77,624,173	77,624,173
ลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทน	2,956,578	2,850,476
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(79,608,853)	(79,793,201)
รวม	971,898	681,448
รายได้ค่าบริการค้างรับ	3,053,143	687,999
รายได้ค่าเช่าอาคารค้างรับ	92,909	139,878
เงินประกัน	2,148,155	2,601,189
เงินค้างรับ โครงการรับประกันข้าว	79,266	2,739,533
ภาษีเงินได้รอขอลิ้น	34,307,461	34,307,461
ลูกหนี้กรมสรรพากร	7,002,896	3,692,040
อื่นๆ	4,711,785	5,561,670
รวมสินทรัพย์อื่น	52,367,513	50,411,218

15. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		
	หนี้สินตาม สัญญาประกันภัย	หนี้สินส่วนที่ เอาประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตุข้อ 6)	สุทธิ
	บาท	บาท	บาท
สำรองค่าสินไหมทดแทน			
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว	320,731,095	(151,044,003)	169,687,092
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	60,923,381	(1,399,261)	59,524,120
	<u>381,654,476</u>	<u>(152,443,264)</u>	<u>229,211,212</u>
สำรองเบี้ยประกันภัย			
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	394,333,719	(147,346,931)	246,986,788
รวม	<u>775,988,195</u>	<u>(299,790,195)</u>	<u>476,198,000</u>

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
	หนี้สินตาม สัญญาประกันภัย	หนี้สินส่วนที่ เอาประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตุข้อ 6)	สุทธิ
	บาท	บาท	บาท
สำรองค่าสินไหมทดแทน			
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว	608,251,022	(383,336,504)	224,914,518
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	69,808,029	(18,236,188)	51,571,841
	<u>678,059,051</u>	<u>(401,572,692)</u>	<u>276,486,359</u>
สำรองเบี้ยประกันภัย			
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	397,804,950	(139,523,739)	258,281,211
รวม	<u>1,075,864,001</u>	<u>(541,096,431)</u>	<u>534,767,570</u>

15.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

15.1.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน

สำรองค่าสินไหมทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		
	ก่อนการ ประกันภัยต่อ	ส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
บาท	บาท	บาท	
ยอดคงเหลือต้นปี	678,059,051	(401,572,691)	276,486,360
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	395,524,286	(50,575,402)	344,948,884
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน และข้อสมมุติฐานในการคำนวณสำรอง ค่าสินไหมทดแทน	(94,297,753)	121,684,078	27,386,325
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี	(597,631,108)	178,020,751	(419,610,357)
ยอดคงเหลือปลายปี	381,654,476	(152,443,264)	229,211,212

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
	ก่อนการ ประกันภัยต่อ	ส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
บาท	บาท	บาท	
ยอดคงเหลือต้นปี	714,615,026	(432,109,826)	282,505,200
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	633,053,391	(180,198,897)	452,854,494
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน และข้อสมมุติฐานในการคำนวณสำรอง ค่าสินไหมทดแทน	(89,097,200)	63,822,633	(25,274,567)
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี	(580,512,166)	146,913,398	(433,598,768)
ยอดคงเหลือปลายปี	678,059,051	(401,572,692)	276,486,359

15.1.2 สำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		
	ก่อนการ ประกันภัยต่อ	ส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	397,804,950	(139,523,739)	258,281,211
เบี่ยงประกันภัยรับสำหรับปี	1,139,025,230	(351,048,657)	787,976,573
เบี่ยงประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี	(1,142,496,461)	343,225,465	(799,270,996)
ยอดคงเหลือปลายปี	394,333,719	(147,346,931)	246,986,788

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
	ก่อนการ ประกันภัยต่อ	ส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	357,417,548	(140,652,262)	216,765,286
เบี่ยงประกันภัยรับสำหรับปี	1,312,902,993	(351,408,710)	961,494,283
เบี่ยงประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี	(1,272,515,591)	352,537,233	(919,978,358)
ยอดคงเหลือปลายปี	397,804,950	(139,523,739)	258,281,211

15.1.3 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทไม่มีการตั้งสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดที่ประมาณเงินของบริษัท มีจำนวน 246.36 ล้านบาท และ 249.29 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีจำนวนต่ำกว่าสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

15.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

15.2.1 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปีอุบัติเหตุปีที่รายงาน	2559	2560	2561	2562	2563	หน่วย : บาท
						รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :						
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	444,860,918	1,060,739,426	860,317,244	619,743,397	435,633,316	
- หนึ่งปีถัดไป	422,589,148	775,946,077	833,938,441	595,218,044		
- สองปีถัดไป	405,436,835	762,853,146	704,458,399			
- สามปีถัดไป	405,245,461	794,190,991				
- สี่ปีถัดไป	404,728,103					
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	404,728,103	794,190,991	704,458,399	595,218,044	435,633,316	2,934,228,853
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(404,454,064)	(661,494,469)	(698,716,022)	(557,075,095)	(231,789,283)	(2,553,528,933)
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน	274,039	132,696,522	5,742,377	38,142,949	203,844,033	380,699,920
สำรองค่าสินไหมทดแทนปีก่อน 2558						954,556
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน						381,654,476

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ปีอุบัติเหตุปีที่รายงาน	2558	2559	2560	2561	2562	หน่วย : บาท
						รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :						
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	340,852,970	444,860,918	1,060,739,426	860,317,244	619,743,397	
- หนึ่งปีถัดไป	351,788,787	422,589,148	775,946,077	833,938,441		
- สองปีถัดไป	347,068,020	405,436,835	762,853,146			
- สามปีถัดไป	345,216,106	405,245,461				
- สี่ปีถัดไป	346,524,032					
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	346,524,032	405,245,461	762,853,146	833,938,441	619,743,397	2,968,304,477
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(345,811,005)	(403,993,756)	(659,917,835)	(575,640,334)	(305,277,714)	(2,290,640,644)
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน	713,027	1,251,705	102,935,311	258,298,107	314,465,683	677,663,833
สำรองค่าสินไหมทดแทนปีก่อน 2558						395,218
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน						678,059,051

15.2.2 ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน	2559	2560	2561	2562	2563	หน่วย : บาท
						รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :						
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	332,980,624	345,428,860	425,008,295	477,585,034	371,173,495	
- หนึ่งปีถัดไป	307,906,757	346,597,356	398,559,020	498,802,253		
- สองปีถัดไป	291,993,683	322,517,835	375,650,819			
- สามปีถัดไป	291,762,923	317,766,275				
- สี่ปีถัดไป	292,072,567					
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์	292,072,567	317,766,275	375,650,819	498,802,253	371,173,495	1,855,465,409
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(291,906,907)	(305,757,156)	(371,752,182)	(463,448,095)	(194,687,945)	(1,627,552,285)
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน	165,660	12,009,119	3,898,637	35,354,158	176,485,550	227,913,124
สำรองค่าสินไหมทดแทนปีก่อน 2558						1,298,088
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน						229,211,212

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน	2558	2559	2560	2561	2562	หน่วย : บาท
						รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :						
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	236,165,780	332,980,624	345,428,860	425,008,295	477,585,034	
- หนึ่งปีถัดไป	232,790,772	307,906,757	346,597,356	398,559,020		
- สองปีถัดไป	234,447,821	291,993,683	322,517,835			
- สามปีถัดไป	234,388,691	291,762,923				
- สี่ปีถัดไป	235,693,051					
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์	235,693,051	291,762,923	322,517,835	398,559,020	477,585,034	1,726,117,863
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(235,008,823)	(291,446,598)	(305,075,575)	(359,713,101)	(259,120,016)	(1,450,364,113)
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน	684,228	316,325	17,442,260	38,845,919	218,465,018	275,753,750
สำรองค่าสินไหมทดแทนปีก่อน 2558						732,609
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน						276,486,359

15.2.3 สมมติฐาน

สมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย เป็นดังนี้

(ก) สมมติฐานในเรื่องประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทได้มีการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนจากข้อมูลในอดีต ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับโดยจำแนกที่เป็นข้อมูลก่อนและหลังการเอาประกันภัยต่อ ตามปีอุบัติเหตุและระยะเวลาการพัฒนาการสินไหมทดแทน บริษัทใช้ดุลยพินิจในการเลือกปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหม สำหรับการประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ เพื่อให้เพียงพอกับค่าประมาณการที่ดีที่สุดของสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต โดยอ้างอิงจากปัจจัยพัฒนาการสินไหมทดแทนที่เกิดจริงในอดีต ในกรณีที่สินไหมทดแทนยังมีระยะเวลาพัฒนาการสินไหมทดแทนน้อย บริษัทจะปรับด้วยอัตราส่วนความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการประมาณการ

(ข) สมมติฐานในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้

บริษัทมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้จากข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของฝ่ายสินไหมทดแทน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่และค่าใช้จ่ายด้านระบบสารสนเทศ เป็นต้น โดยกำหนดเป็นอัตราส่วนต่อค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

16. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
	บาท	บาท
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ	39,208,929	43,524,892
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	46,092,117	39,563,485
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	<u>85,301,046</u>	<u>83,088,377</u>

17. ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
	บาท	บาท
มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันต้นปี	14,649,560	11,051,601
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน	1,122,564	4,576,507
ต้นทุนดอกเบี้ย	282,601	229,252
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	3,898,465	-
หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	(4,816,508)	(1,207,800)
มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันปลายปี	15,136,682	14,649,560

ค่าใช้จ่ายสำหรับภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
	บาท	บาท
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน	1,122,564	4,576,507
ต้นทุนดอกเบี้ย	282,601	229,252
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	1,632,098	-
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(812,804)	-
- จากการปรับปรุงประสบการณ์	3,079,171	-
รวม	5,303,630	4,805,759

บริษัทคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ โดยสมมติฐานประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
ข้อสมมติทางการเงิน		
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี)	1.87	3.47
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้ (ร้อยละต่อปี)	4.00	4.00
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์		
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละต่อปี)	3.44 - 38.13	3.35 - 42.35
อายุเกษียณ (ปี)	60	60
อัตรามรณะ	ตารางมรณะไทย ปี 2560	ตารางมรณะไทย ปี 2560

การวิเคราะห์ข้อสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญที่มีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
	บาท	บาท
ข้อสมมติทางการเงิน		
อัตราคิดลด		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(1,057,687)	(941,640)
ลดลงร้อยละ 1	1,199,224	1,061,156
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	1,061,130	948,559
ลดลงร้อยละ 1	(957,129)	(859,088)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(1,080,969)	(973,150)
ลดลงร้อยละ 1	1,217,467	1,091,668

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากเป็นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่าง ๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติอื่น ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน

นอกจากนี้ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับการคำนวณหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงาน ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน หลังจากออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
	บาท	บาท
ภายใน 1 ปี	3,118,184	4,046,698
มากกว่า 1 ปี - 5 ปี	2,383,729	1,302,919
เกินกว่า 5 ปี	9,634,769	9,299,943
รวม	15,136,682	14,649,560

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงาน ส่งผลให้บริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการจำนวน 2.17 ล้านบาท

18. หนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าสำหรับที่ดินและอาคารสำนักงานโดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายสำหรับสัญญาเช่าและมูลค่าปัจจุบันสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย		มูลค่าปัจจุบัน ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภายใน 1 ปี	3,696,000	-	1,269,866	-
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	14,664,000	-	5,525,337	-
เกินกว่า 5 ปี	81,877,000	-	48,748,800	-
	100,237,000	-	55,544,003	-
หัก ดอกเบี้ยรอดตัดจ่าย	(44,692,997)	-	-	-
	55,544,003	-	55,544,003	-

การวิเคราะห์การครบกำหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่ามีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
	2563
	บาท
จำนวนเงินที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้	2,167,147
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินตามสัญญาเช่า	2,478,338
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่ง สินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	1,371,280

19. หนี้สินอื่น

หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
	บาท	บาท
เงินมัดจำ	16,473,398	16,910,899
เงินรับล่วงหน้าค่าเบี้ย	4,147,047	2,377,945
เงินค้ำประกันจากตัวแทน	2,925,606	654,605
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด อื่นๆ	2,039,216	-
รวมหนี้สินอื่น	36,157,466	28,336,682

20. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำมาจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 0.88 ล้านบาท และจำนวนเงิน 0.62 ล้านบาท ตามลำดับ

21. การรายงานข้อมูลตามส่วนงานปฏิบัติงาน

การจำแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำรายงานภายในที่เสนอต่อผู้บริหารของบริษัท ผลการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจที่น่าเสนอต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงานมีการวัดค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัทดำเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจประกันวินาศภัย และ (2) ธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ซึ่งดำเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีการแสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทไม่มีรายได้จากการรับประกันภัยกับบุคคลภายนอก รายใดรายหนึ่งที่มีมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้แต่ละประเภท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งกับบุคคลภายนอก ที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้เช่า จำนวน 6.55 ล้านบาท และ 8.62 ล้านบาท ตามลำดับ

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงดังต่อไปนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ธุรกิจประกันวินาศภัย										ธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงาน		ส่วนที่ปันไม่ได้		รวม			
	ประกันอัคคีภัย		ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง		ประกันภัยรถ		ประกันภัยเบ็ดเตล็ด		รวม		2563	2562	2563	2562	2563	2562		
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562								
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท		
รายได้จากการรับประกันภัย																		
เบี้ยประกันภัยรับ	89,363,285	95,194,212	19,146,494	21,730,287	288,981,584	307,730,471	741,533,867	888,248,023	1,139,025,230	1,312,902,993	-	-	-	-	1,139,025,230	1,312,902,993		
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(38,993,889)	(44,790,281)	(2,559,095)	(3,807,602)	(23,244,911)	(20,327,413)	(286,250,762)	(282,483,414)	(351,048,657)	(351,408,710)	-	-	-	-	(351,048,657)	(351,408,710)		
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	50,369,396	50,403,931	16,587,399	17,922,685	265,736,673	287,403,058	455,283,105	605,764,609	787,976,573	961,494,283	-	-	-	-	787,976,573	961,494,283		
บวก (หัก) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง ไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปีก่อน	(1,050,361)	(4,403,148)	(62,252)	(3,958,711)	16,707,752	(34,572,459)	(4,300,716)	1,418,394	11,294,423	(41,515,924)	-	-	-	-	11,294,423	(41,515,924)		
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ											-	-	-	-				
จากการประกันภัยต่อ	49,319,035	46,000,783	16,525,147	13,963,974	282,444,425	252,830,599	450,982,389	607,183,003	799,270,996	919,978,359	-	-	-	-	799,270,996	919,978,359		
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	18,281,651	14,087,447	90,736	143,865	2,420,571	640,960	29,466,237	22,716,619	50,259,195	37,588,891	-	-	-	-	50,259,195	37,588,891		
รวมรายได้จากการรับประกันภัย	67,600,686	60,088,230	16,615,883	14,107,839	284,864,996	253,471,559	480,448,626	629,899,622	849,530,191	957,567,250	-	-	-	-	849,530,191	957,567,250		
รายได้จากการลงทุนสุทธิ									9,069,423	10,000,168	-	-	-	-	9,069,423	10,000,168		
รายได้อื่น									-	-	-	-	164,459	581,364	164,459	581,364		
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ																		
รายได้ค่าเช่า									-	-	34,971,589	37,834,637	-	-	34,971,589	37,834,637		
รายได้ค่าบริการ - รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลา									-	-	34,750,627	36,914,463	-	-	34,750,627	36,914,463		
รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ									-	-	69,722,216	74,749,100	-	-	69,722,216	74,749,100		
รวมรายได้									858,599,614	967,567,418	69,722,216	74,749,100	164,459	581,364	928,486,289	1,042,897,882		
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย																		
ค่าสินไหมทดแทน	41,566,956	29,592,507	1,915,679	604,954	176,230,357	222,807,076	105,220,837	316,816,314	324,933,829	569,820,851	-	-	-	-	324,933,829	569,820,851		
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืน																		
จากการประกันภัยต่อ	(30,073,194)	(15,314,422)	-	147,376	6,934,131	(23,393,670)	94,247,739	(77,815,546)	71,108,676	(116,376,262)	-	-	-	-	71,108,676	(116,376,262)		
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	17,824,241	20,858,850	2,014,311	2,267,158	33,949,519	37,692,005	87,874,118	113,101,966	141,662,189	173,919,979	-	-	-	-	141,662,189	173,919,979		
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	13,499,887	14,842,868	3,856,559	4,574,903	32,652,624	22,599,976	186,200,643	229,745,616	236,209,713	271,763,363	-	-	-	-	236,209,713	271,763,363		
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	42,817,890	49,979,803	7,786,549	7,594,391	249,766,631	259,705,387	473,543,337	581,848,350	773,914,407	899,127,931	-	-	-	-	773,914,407	899,127,931		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน									-	-	-	-	82,899,403	76,330,764	82,899,403	76,330,764		
ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้เช่า									-	-	45,117,903	51,927,999	-	-	45,117,903	51,927,999		
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น									-	-	-	-	10,686,384	-	10,686,384	-		
รวมค่าใช้จ่าย									773,914,407	899,127,931	45,117,903	51,927,999	93,585,787	76,330,764	912,618,097	1,027,386,694		
กำไรก่อนภาษีเงินได้															15,868,192	15,511,188		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้															2,847,873	6,945,585		
กำไรสำหรับปี															13,020,319	8,565,603		

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ธุรกิจประกันวินาศภัย										ธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงาน		ส่วนที่ปันไม่ได้		รวม		
	ประกันอัคคีภัย		ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง		ประกันภัยรถ		ประกันภัยเบ็ดเตล็ด		รวม		2563	2562	2563	2562	2563	2562	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562							
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
รายได้จากการรับประกันภัย																	
เบี้ยประกันภัยรับ	89,363,285	95,194,212	19,146,494	21,730,287	288,981,584	307,730,471	741,533,867	888,248,023	1,139,025,230	1,312,902,993	-	-	-	-	1,139,025,230	1,312,902,993	
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(38,993,889)	(44,790,281)	(2,559,095)	(3,807,602)	(23,244,911)	(20,327,413)	(286,250,762)	(282,483,414)	(351,048,657)	(351,408,710)	-	-	-	-	(351,048,657)	(351,408,710)	
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	50,369,396	50,403,931	16,587,399	17,922,685	265,736,673	287,403,058	455,283,105	605,764,609	787,976,573	961,494,283	-	-	-	-	787,976,573	961,494,283	
บวก (หัก) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง ไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปีก่อน	(1,050,361)	(4,403,148)	(62,252)	(3,958,711)	16,707,752	(34,572,459)	(4,300,716)	1,418,394	11,294,423	(41,515,924)	-	-	-	-	11,294,423	(41,515,924)	
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ											-	-	-	-			
จากการประกันภัยต่อ	49,319,035	46,000,783	16,525,147	13,963,974	282,444,425	252,830,599	450,982,389	607,183,003	799,270,996	919,978,359	-	-	-	-	799,270,996	919,978,359	
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	18,281,651	14,087,447	90,736	143,865	2,420,571	640,960	29,466,237	22,716,619	50,259,195	37,588,891	-	-	-	-	50,259,195	37,588,891	
รวมรายได้จากการรับประกันภัย	67,600,686	60,088,230	16,615,883	14,107,839	284,864,996	253,471,559	480,448,626	629,899,622	849,530,191	957,567,250	-	-	-	-	849,530,191	957,567,250	
รายได้จากการลงทุนสุทธิ									13,592,330	13,761,570	-	-	-	-	13,592,330	13,761,570	
รายได้อื่น									-	-	-	-	164,459	581,364	164,459	581,364	
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ																	
รายได้ค่าเช่า									-	-	34,971,589	37,834,637	-	-	34,971,589	37,834,637	
รายได้ค่าบริการ - รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลา									-	-	34,750,627	36,914,463	-	-	34,750,627	36,914,463	
รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ									-	-	69,722,216	74,749,100	-	-	69,722,216	74,749,100	
รวมรายได้									863,122,521	971,328,820	69,722,216	74,749,100	164,459	581,364	933,009,196	1,046,659,284	
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย																	
ค่าสินไหมทดแทน	41,566,956	29,592,507	1,915,679	604,954	176,230,357	222,807,076	105,220,837	316,816,314	324,933,829	569,820,851	-	-	-	-	324,933,829	569,820,851	
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืน																	
จากการประกันภัยต่อ	(30,073,194)	(15,314,422)	-	147,376	6,934,131	(23,393,670)	94,247,739	(77,815,546)	71,108,676	(116,376,262)	-	-	-	-	71,108,676	(116,376,262)	
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	17,824,241	20,858,850	2,014,311	2,267,158	33,949,519	37,692,005	87,874,118	113,101,966	141,662,189	173,919,979	-	-	-	-	141,662,189	173,919,979	
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	13,499,887	14,842,868	3,856,559	4,574,903	32,652,624	22,599,976	186,200,643	229,745,616	236,209,713	271,763,363	-	-	-	-	236,209,713	271,763,363	
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	42,817,890	49,979,803	7,786,549	7,594,391	249,766,631	259,705,387	473,543,337	581,848,350	773,914,407	899,127,931	-	-	-	-	773,914,407	899,127,931	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน									-	-	-	-	82,899,403	76,330,764	82,899,403	76,330,764	
ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้เช่า									-	-	45,117,903	51,927,999	-	-	45,117,903	51,927,999	
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น									-	-	-	-	10,686,384	-	10,686,384	-	
รวมค่าใช้จ่าย									773,914,407	899,127,931	45,117,903	51,927,999	93,585,787	76,330,764	912,618,097	1,027,386,694	
กำไรก่อนภาษีเงินได้															20,391,099	19,272,590	
กำไรจ่ายภาษีเงินได้															2,847,873	6,945,585	
กำไรสำหรับปี															17,543,226	12,327,005	

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ้นทรัพย์และหนี้สินของบริษัทจำแนกตามส่วนงานได้ดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	ธุรกิจประกันวินาศภัย		ธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงาน		ส่วนที่ปันไม่ได้		รวม	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
บาท		บาท		บาท		บาท		
สิ้นทรัพย์รวม	1,161,248,738	1,400,809,152	88,947,388	56,091,634	481,979,433	512,593,008	1,732,175,559	1,969,493,794
หนี้สินรวม	906,139,891	1,200,003,627	16,473,398	16,910,899	109,578,461	64,053,580	1,032,191,750	1,280,968,106

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	ธุรกิจประกันวินาศภัย		ธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงาน		ส่วนที่ปันไม่ได้		รวม	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
บาท		บาท		บาท		บาท		
สิ้นทรัพย์รวม	1,170,876,918	1,405,021,027	88,947,388	56,091,634	481,979,433	512,593,008	1,741,803,739	1,973,705,669
หนี้สินรวม	906,139,891	1,200,003,627	16,473,398	16,910,899	109,578,461	64,053,580	1,032,191,750	1,280,968,106

22. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย และการจัดการค่าสินไหมทดแทน	53,606,632	59,680,727
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย	12,069,354	11,673,859
ค่าภาษีอากร	82,210	141,940
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)	7,043,665	(9,667,729)
ค่าตอบแทนกรรมการ (ดูหมายเหตุข้อ 29)	1,498,000	1,596,000
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด	1,454,994	1,888,434
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	7,144,548	11,017,533
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	82,899,403	76,330,764

23. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
	บาท	บาท
เงินเดือนและค่าแรง	84,386,161	89,524,545
เงินประกันสังคม	1,308,748	1,682,743
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	1,405,166	4,805,759
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ดูหมายเหตุข้อ 31)	1,638,429	1,706,983
ผลประโยชน์อื่นๆ	8,098,976	7,366,544
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	<u>96,837,480</u>	<u>105,086,574</u>

24. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
	2563
	บาท
<u>ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</u>	
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	10,686,384
	<u>10,686,384</u>

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการจำนวน 10.36 ล้านบาท เพื่อสะท้อนถึงฐานะความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทดังกล่าว

25. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2563			2562		
	จำนวน ก่อนภาษี บาท	รายได้ ภาษีเงินได้ บาท	จำนวนสุทธิ จากภาษี บาท	จำนวน ก่อนภาษี บาท	รายได้ ภาษีเงินได้ บาท	จำนวนสุทธิ จากภาษี บาท
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่						
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(15,600,192)	3,120,038	(12,480,154)	(26,956,747)	5,391,349	(21,565,398)
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ในบริษัทร่วม	(1,116,747)	223,349	(893,398)	(444,548)	88,910	(355,638)
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่						
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ขาดทุนจากการประมาณการ						
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ						
โครงการผลประโยชน์พนักงาน	(3,898,465)	779,693	(3,118,772)	-	-	-
รวม	(20,615,404)	4,123,080	(16,492,324)	(27,401,295)	5,480,259	(21,921,036)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2563			2562		
	จำนวน ก่อนภาษี บาท	รายได้ ภาษีเงินได้ บาท	จำนวนสุทธิ จากภาษี บาท	จำนวน ก่อนภาษี บาท	รายได้ ภาษีเงินได้ บาท	จำนวนสุทธิ จากภาษี บาท
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่						
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(15,600,192)	3,120,038	(12,480,154)	(26,956,747)	5,391,349	(21,565,398)
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่						
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ขาดทุนจากการประมาณการ						
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ						
โครงการผลประโยชน์พนักงาน	(3,898,465)	779,693	(3,118,772)	-	-	-
รวม	(19,498,657)	3,899,731	(15,598,926)	(26,956,747)	5,391,349	(21,565,398)

26. ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2563	2562
	บาท	บาท
กำไรจากการขายเงินลงทุน	2,851,450	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ	-	(714)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
- ตราสารทุน	(3,747,113)	-
รวมผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(895,663)	(714)

27. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไรสุทธิ (บาท)	13,020,319	8,565,603	17,543,226	12,327,005
หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (หุ้น)	29,999,790	29,999,790	29,999,790	29,999,790
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.43	0.29	0.58	0.41

28. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง เป็นรายการที่เกิดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกี่ยวข้องกัน โดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึง ผลของรายการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำร่วมกัน และเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติทางธุรกิจ รายการดังกล่าวที่สำคัญมีดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	ประกันชีวิต
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต
บริษัท บางกอกสหนายหน้า จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	นายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต
บริษัท ธนาพร ชัยวิสาหกิจ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ลงทุนในหลักทรัพย์และที่ดิน
บริษัท เลี้ยวไพรตนาวิสาหกิจ จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ลงทุนในหุ้น
บริษัท ทีพีโอ คอนกรีต จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
บริษัท ทีพีโอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	การผลิตปุ๋ยเคมี
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	การผลิตและการส่งไฟฟ้า
บริษัท ทีพีโอ ออล ซีซั่นส์ จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
บริษัท ไทยพลาสติกฟิล์ม จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูป
บริษัท ไทยพัฒนาการค้าสากล จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	ค้าส่ง-ปลีก ข้าว
บริษัท ธนาพรชัย จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	ค้าส่ง-ปลีก ข้าว
บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	การเช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พลาสติก โพลีน จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	จำหน่ายปูนซีเมนต์และเม็ดพลาสติก
บริษัท อุดสาหกรรมสหัญญพิช จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	ผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท
บริษัท ดี อาร์ พัฒนาการ จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	การเช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ปังกิจไพศาล จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	นายหน้าประกันวินาศภัย
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	จัดสรรที่ดินเพื่อขายและให้เช่า
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า
บริษัท ไฮเทค ยูทิลิตี้ จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา
บริษัท มาสเตอร์ อาชีพ (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
บริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีโอ (1997) จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม
บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	จัดสรรที่ดินเพื่อขายและให้เช่า, ให้บริการจัดการ ระบบสาธารณูปโภค
บริษัท ตรีโฮม พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด และจัดสรร ที่ดินประกอบกิจการให้บริการ
บริษัท โรงแรมดาราทวี จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
บริษัท สินพัฒนสกุล เอ็นเตอร์ไพรส์เชส จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	ให้เช่าและดำเนินงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ยอดคงเหลือและรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
	บาท	บาท
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ		
บริษัทร่วม	10,705	9,098
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	70,615,903	34,888,093
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุน		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	101,341,566	48,449,982
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ภาคเอกชน		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	110,000,000	50,000,000
ดอกเบียหุ้นกู้ค้ำรับ		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	679,110	271,849
สำรองค่าสินไหมทดแทน		
บริษัทร่วม	13,000	10,600
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	31,232,718	230,811,760
เงินค้ำจ่ายจากการประกันภัยต่อ		
บริษัทร่วม	6,481,837	3,051,078
รายได้ค่าเช่าและบริการค้ำรับ		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	-	12,118
หนี้สินตามสัญญาเช่า		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	50,804,331	-
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำค่าเช่า		
บริษัทร่วม	1,503,894	1,503,894
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	36,000	36,000
ค่าเช่าค้างจ่าย		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	1,500	1,500
ค่านายหน้าค้างจ่าย		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	11,438,162	14,450,853

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2563	2562
	บาท	บาท
เบี้ยประกันภัยรับ		
บริษัทร่วม	180,656	27,873,686
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	246,584,881	251,236,040
บริษัทใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการคิดค่าเบี้ยประกันภัยรับและเบี้ยประกันภัยต่อเช่นเดียวกันกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไปและบริษัทประกันภัยอื่น		
รายได้ค่าเช่าและบริการ		
บริษัทร่วม	5,091,517	5,198,645
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	159,186	147,624
บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่สำนักงานและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกัน และเป็นเช่นเดียวกันกับที่บริษัทคิดกับบริษัททั่วไป		
ค่าสินไหมทดแทน		
บริษัทร่วม	6,600,486	27,709,119
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	(67,493,122)	40,408,341
บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์และเป็นไปตามปกติของการรับประกันภัย		
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	35,963,058	41,626,057
บริษัทจ่ายค่าจ้างและค่าบำเหน็จเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเป็นอัตราที่บริษัทให้กับบริษัททั่วไป		

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
2563	2562
บาท	บาท

ดอกเบี้ยรับ		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	2,735,425	2,848,178
บริษัทได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับบริษัททั่วไป		
เงินปันผลรับ		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	3,311,491	1,706,939
บริษัทได้รับเงินปันผลตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		

29. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและค่าตอบแทนกรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์หลังออกจากงาน ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึง บุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังต่อไปนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
2563	2562	
บาท	บาท	
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ		
ผลประโยชน์ระยะสั้น	19,673,010	21,051,173
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	233,558	378,132
ค่าตอบแทนกรรมการ (ดูหมายเหตุข้อ 22)	1,498,000	1,596,000
รวม	21,404,568	23,025,305

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 และ 2562 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามลำดับ

30. เงินปันผล

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2020 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 30,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 7.50 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว

31. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบกองทุน พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ทั้งนี้บริษัทจ่ายสมทบอีกในอัตราเดียวกันกับที่พนักงานจ่าย ดังนี้

อายุงาน	อัตราร้อยละ
น้อยกว่า 3 ปี	3
3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี	4
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป	5

บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 1.64 ล้านบาท และ 1.71 ล้านบาท ตามลำดับ (ดูหมายเหตุข้อ 23)

32. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทได้ถูกนำไปวางไว้เป็นประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน (ดูหมายเหตุข้อ 8) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ อตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ตามลำดับ ดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563 บาท	2562 บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการผูกพันที่วางไว้กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	14,980,174	15,056,090
หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	66,899,376	67,601,195
รวมหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน	<u>81,879,550</u>	<u>82,657,285</u>

33. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินสะสมที่ได้จ่ายเข้ากองทุนประกันวินาศภัย จำนวน 25.08 ล้านบาท และ 22.36 ล้านบาท ตามลำดับ

34. สัญญาเช่าและบริการระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการระยะยาวที่ต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคต ประกอบด้วย

ประเภท	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ระยะเวลาที่เหลืออยู่		รวมจำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายตาม อายุสัญญาเช่าที่เหลือ
	ไม่เกิน 1 ปี	เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	
บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
อุปกรณ์และบริการ - อื่นๆ	964,900	338,600	1,303,500
	<u>964,900</u>	<u>338,600</u>	<u>1,303,500</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
ที่ดิน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,000,000	4,500,000	7,500,000
อาคาร - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	34,500	-	34,500
อาคาร อุปกรณ์และบริการ - อื่นๆ	1,909,350	1,505,500	3,414,850
	<u>4,943,850</u>	<u>6,005,500</u>	<u>10,949,350</u>

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทบันทึกค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 1.37 ล้านบาท และ 5.29 ล้านบาท ตามลำดับ

35. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายนอกและภาระผูกพัน

35.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทถูกฟ้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย โดยบริษัทได้ประมาณความเสียหายและบันทึกภาระหนี้สินไว้ในบัญชีสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจำนวน 12.49 ล้านบาท และ 28.62 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าสำรองค่าสินไหมทดแทนที่ได้บันทึกไว้เพียงพอสำหรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและเชื่อว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการที่ตั้งไว้อย่างมีสาระสำคัญ

35.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีภาระผูกพันคงค้างที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวน 0.16 ล้านบาท และ 0.36 ล้านบาท ตามลำดับ

36. สัญญาให้เช่าพื้นที่สำนักงาน

บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่สำนักงานและบริการกับลูกค้าหลายราย ซึ่งตามสัญญาเช่าบริษัทจะได้รับค่าเช่าและค่าบริการจำแนกตามระยะเวลาเป็นดังนี้

ประเภท	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ไม่เกิน 1 ปี	ระยะเวลาที่เหลืออยู่ เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	รวมจำนวนเงินที่ได้รับ มากกว่า 5 ปี ตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือ	รวมจำนวนเงินที่ได้รับ
บาท	บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
บริษัทรวม	4,973,976	828,996	-	5,802,972
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	60,000	-	-	60,000
อื่นๆ	47,889,339	42,833,193	-	90,722,532
	<u>52,923,315</u>	<u>43,662,189</u>	<u>-</u>	<u>96,585,504</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				
บริษัทรวม	4,973,976	5,802,972	-	10,776,948
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	144,000	60,000	-	204,000
อื่นๆ	47,820,768	33,405,535	-	81,226,303
	<u>52,938,744</u>	<u>39,268,507</u>	<u>-</u>	<u>92,207,251</u>

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทบันทึกค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและบริการตามสัญญาให้เช่าเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 59.02 ล้านบาท และ 62.97 ล้านบาท ตามลำดับ

37. การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการรับประกันภัย

37.1 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

37.1.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และบริหารระบบการจัดการความเสี่ยงภายในภาพรวมของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินการไว้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย เป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินจากการจัดการกรรมสิทธิ์รับประกันภัย และกำหนดราคาที่ไม่เหมาะสม อันส่งผลให้เกิดภาวะผูกพันในการชำระค่าสินไหมทดแทนที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทได้พิจารณาแนวทางจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกำหนดราคาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถแข่งขันได้
- กำหนดนโยบายและมาตรฐานการรับประกันภัย รวมถึงจัดทำคู่มือการรับประกันภัย และอำนาจในการพิจารณารับประกันภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณารับประกันภัย และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- กำหนดกลยุทธ์การบริหารการรับประกันภัยต่อ โดยมีการเอาประกันภัยต่อทั้งแบบกำหนดสัดส่วน และไม่กำหนดสัดส่วน และกำหนดไว้เป็นนโยบายและการบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยต่อให้สอดคล้องตามนโยบายการรับประกันภัยของบริษัทในแต่ละปี

37.1.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิจารณาจากสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายซึ่งขึ้นอยู่กับเปลี่ยนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อระดับของหนี้สิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

	หนี้สินจากสัญญา ประกันภัยเพิ่มขึ้น	กำไรและส่วนของ เจ้าของเพิ่มขึ้น
	(ลดลง) บาท	(ลดลง) บาท
สำรองค่าสินไหมทดแทน		
ก่อนการประกันภัยต่อ		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	13,122,821	(13,122,821)
ลดลงร้อยละ 10	(11,969,723)	11,969,723
สุทธิจากการประกันภัยต่อ		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	12,434,092	(12,434,092)
ลดลงร้อยละ 10	(11,786,741)	11,786,741
สำรองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม ที่ไม่สามารถจัดสรรได้		
ก่อนและสุทธิจากการประกันภัยต่อ		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	1,247,374	(1,247,374)
ลดลงร้อยละ 10	(1,247,374)	1,247,374

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

	หนี้สินจากสัญญา ประกันภัยเพิ่มขึ้น	กำไรและส่วนของ เจ้าของเพิ่มขึ้น
	(ลดลง) บาท	(ลดลง) บาท
สำรองค่าสินไหมทดแทน		
ก่อนการประกันภัยต่อ		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	55,370,288	(55,370,288)
ลดลงร้อยละ 10	(29,283,002)	29,283,002
สุทธิจากการประกันภัยต่อ		
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	44,982,607	(44,982,607)
ลดลงร้อยละ 10	(27,062,975)	27,062,975

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

หนี้สินจากสัญญา ประกันภัยเพิ่มขึ้น (ลดลง) บาท	กำไรและส่วนของ เจ้าของเพิ่มขึ้น (ลดลง) บาท
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

สำรองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ที่ไม่สามารถจัดสรรได้

ก่อนและสุทธิจากการประกันภัยต่อ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

1,285,761

(1,285,761)

ลดลงร้อยละ 10

(1,285,761)

1,285,761

37.1.3 ความเสี่ยงการกระจุกตัวด้านการรับประกันภัย

ความเสี่ยงการกระจุกตัวด้านประกันภัย เป็นความเสี่ยงจากการเอาประกันภัยต่อกับบริษัท
ใดบริษัทหนึ่งหรือในระดับใดระดับหนึ่งมากเกินไป หรือการกระจุกตัวของภัย
ที่รับประกันภัยในด้านต่างๆ โดยบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยง
ดังนี้

- กำหนดขีดจำกัดในการรับเสี่ยงภัย และกระจายการรับประกันภัยในแต่ละความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการควบคุมและติดตามผลโดยใช้ระบบ Block Management
- บริหารการประกันภัยต่อเพื่อลดภาวะความเสี่ยงจากการกระจุกตัวนั้น บริษัทให้ความสำคัญ
ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับ
กระบวนการติดตามและประเมินความมั่นคงทางการเงินรวมถึงการกระจายคู่สัญญา
ประกันภัยต่อ

ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทของธุรกิจ

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ประกันอัคคีภัย	ประกันภัย		ประกันภัย	รวม
		ทางทะเลและขนส่ง	ประกันภัยรถ		
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563					
สำรองค่าสินไหมทดแทน					
ก่อนการประกันภัยต่อ	107,945,635	737,759	163,251,484	109,719,598	381,654,476
สุทธิจากการประกันภัยต่อ	13,519,075	737,759	152,065,233	62,889,145	229,211,212
สำรองเบี้ยประกันภัย					
ที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้					
ก่อนการประกันภัยต่อ	43,433,598	5,096,435	155,718,560	190,085,126	394,333,719
สุทธิจากการประกันภัยต่อ	25,288,967	5,080,466	155,718,560	60,898,795	246,986,788
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
สำรองค่าสินไหมทดแทน					
ก่อนการประกันภัยต่อ	84,867,409	1,619,093	200,470,269	391,102,280	678,059,051
สุทธิจากการประกันภัยต่อ	10,442,961	1,619,093	163,099,455	101,324,850	276,486,359
สำรองเบี้ยประกันภัย					
ที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้					
ก่อนการประกันภัยต่อ	45,078,000	5,018,214	172,426,313	175,282,423	397,804,950
สุทธิจากการประกันภัยต่อ	24,238,606	5,018,214	172,426,313	56,598,078	258,281,211

37.2 ความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงิน

37.2.1 นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้ว ในหมายเหตุข้อ 3

37.2.2 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถชำระหนี้สิน และภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ

บริษัทบริหาร ควบคุม และติดตามอัตราส่วนสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับกับภาระหนี้ที่เกิดจากสัญญาประกันภัย และความต้องการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา โดยสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งมีสภาพคล่องสูง บริษัทสามารถขายสินทรัพย์ดังกล่าวได้ทันทีเวลาเมื่อบริษัทต้องการระดมทุนด้วยราคาที่ไม่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพคล่องพิจารณาจากสำรองค่าสินไหมทดแทน โดยคาดการณ์จากประสบการณ์ในอดีต ถึงระยะเวลาในการจ่ายชำระ มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระยะเวลาในการจ่ายชำระ			
	น้อยกว่า 1 ปี	1 ปี ถึง 5 ปี	5 ถึง 10 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
สำรองค่าสินไหมทดแทน	175,993,841	193,047,622	12,613,013	381,654,476
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				
สำรองค่าสินไหมทดแทน	438,794,504	216,916,437	22,348,110	678,059,051

37.2.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้ำรับไม่มีสาระสำคัญเนื่องจากผู้เอาประกันภัยของบริษัทกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน และภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเบี้ยประกันภัยค้ำรับดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

37.2.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุน เงินลงทุนของบริษัทประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะสั้น และระยะยาว โดยมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยทั้งที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่ บริษัทได้บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนควบคู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 โดยแบ่งตามประเภทของ
อัตราดอกเบี้ยดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
	ลอยตัว	คงที่		
บาท	บาท	บาท	บาท	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
เงินฝากธนาคาร	46,187,735	40,178,688	2,312,292	88,678,715
เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	109,740,713	-	109,740,713
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	139,313,616	-	139,313,616
เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน	-	56,000,000	-	56,000,000
รวม	46,187,735	345,233,017	2,312,292	393,733,044

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
	ลอยตัว	คงที่		
บาท	บาท	บาท	บาท	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
เงินฝากธนาคาร	33,675,990	80,594,000	9,238,607	123,508,597
เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	110,367,184	-	110,367,184
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	90,000,000	-	90,000,000
เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน	-	106,000,000	-	106,000,000
รวม	33,675,990	386,961,184	9,238,607	429,875,781

เครื่องมือทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่จัดแบ่งตามระยะเวลา นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินถึงวันที่ที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่				อัตราดอกเบี้ย ถัวเฉลี่ย ร้อยละ
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	
บาท	บาท	บาท	บาท		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์					
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	7,104,978	33,040,490	69,595,245	109,740,713	2.74
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	49,678,823	89,634,793	-	139,313,616	3.91
เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน	56,000,000	-	-	56,000,000	0.99
รวม	112,783,801	122,675,283	69,595,245	305,054,329	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่				อัตราดอกเบี้ย ถัวเฉลี่ย ร้อยละ
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
เงินลงทุนในหลักทรัพย์					
เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	7,210,494	103,156,690	110,367,184	2.75
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	20,000,000	70,000,000	-	90,000,000	3.59
เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน	106,000,000	-	-	106,000,000	1.41
รวม	126,000,000	77,210,494	103,156,690	306,367,184	

37.2.5 ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน

ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุนเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในมูลค่าของตราสารทุนที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ย ราคาหุ้น เป็นต้น ส่งผลทำให้มูลค่าของทรัพย์สินของบริษัทลดลง โดยบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- กำหนดนโยบายการลงทุน และแผนการลงทุน ที่เน้นการลงทุนด้วยความระมัดระวัง คัดเลือกการลงทุนที่เหมาะสม ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของเงินต้น และผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่รับได้
- การบริหารจัดการการลงทุน โดยบริษัทมีนโยบายจ้างสถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญบริหารเงินลงทุน เพื่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม และลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาด โดยมีการรายงานผลให้บริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง
- เฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบต่อ บริษัท เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารการเงินให้เหมาะสมกับทิศทางเศรษฐกิจ

37.2.6 มูลค่ายุติธรรม

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงจำนวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบต่อมีสาระสำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

37.2.6.1 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริษัทมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
มูลค่ายุติธรรม	ลำดับชั้น	เทคนิคการประเมินมูลค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่ายุติธรรม	และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
บาท	บาท	

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตราสารทุน-บริษัทจดทะเบียน	146,538,645	97,381,107	ระดับ 1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตราสารทุน-หน่วยลงทุน	15,355,080	214,866,321	ระดับ 2	มูลค่าสุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
ตราสารหนี้-หน่วยลงทุน	148,876,171	-	ระดับ 2	มูลค่าสุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
ตราสารทุน	14,914,373	-	ระดับ 3	มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนคำนวณโดยวิธีมูลค่าตามบัญชี หรือวิธีคิดลดกระแสเงินสด

37.2.6.2 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้ำรับ รายได้จากการลงทุนค้ำรับ
 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ สินทรัพย์อื่น หนี้สิน
 จากสัญญาประกันภัย และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ค่านายหน้าค้ำจ่าย
 ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย หนี้สินอื่น มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี
 เนื่องจากครบกำหนดชำระในระยะเวลาอันสั้น

รายการที่เปิดเผยตามตารางต่อไปนี พิจารณาราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
 ทางการเงินที่รับรู้ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
 งบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมดังนี้

	ลำดับชั้นมูลค่า ยุติธรรม	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
		มูลค่าตามบัญชี บาท	มูลค่ายุติธรรม บาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	ระดับ 2*	305,054,329	305,060,548
--------------------------------------------	----------	-------------	-------------

	ลำดับชั้นมูลค่า ยุติธรรม	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
		มูลค่าตามบัญชี บาท	มูลค่ายุติธรรม บาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	ระดับ 2*	306,367,184	312,401,295
-----------------------------	----------	-------------	-------------

* เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

37.2.6.3 สินทรัพย์ที่มีใช้สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือวัดมูลค่า
 ด้วยราคาทุนแต่เปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมตามที่เกิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 9 มูลค่า
 ยุติธรรมวัดโดยใช้วิธีราคาทุนทดแทน ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

ที่ดินมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับมูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรมวัดโดยใช้วิธีเปรียบเทียบ
 ราคาตลาด ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

37.3 การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทดูแลรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัทให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทได้ดำรงระดับเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

38. การอนุมัติข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564